

Số: 325/BC-HĐND

Ia Pa, ngày 08 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 01 năm 2023 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.

Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024, cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ

**1. Công tác tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp và hoạt động thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo:**

##### 1.1. Công tác tham mưu chuẩn bị nội dung kỳ họp

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, chuyên đề năm 2023, Ban Pháp chế đã chủ động phối hợp với các Ban HĐND huyện tham gia chuẩn bị tốt các nội dung trình ra kỳ họp thứ Mười, Mười Một, Mười Hai, Mười Ba, Mười Bốn, Mười Lăm HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng theo luật định.

Bên cạnh việc tham mưu cho Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp, Ban Pháp chế đã xây dựng báo cáo đánh giá tình hình hoạt động trình ra các kỳ họp giữa năm và cuối năm 2023 đúng theo quy định.

##### 1.2. Công tác thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban pháp chế đã chủ trì tổ chức các cuộc họp với các cơ quan liên quan để tiến hành thẩm tra các báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện (các nội dung trong lĩnh vực nội chính)<sup>(1)</sup> và thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND Huyện trình tại các kỳ họp của HĐND huyện trong năm 2023<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Tại kỳ họp thứ Mười Hai, Mười Lăm HĐND huyện khóa V, Ban Pháp chế đã thẩm tra 14 báo cáo liên quan đến công tác nội chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân huyện; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện và báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện; báo cáo của UBND huyện về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

<sup>(2)</sup> Tại kỳ họp thứ Mười Hai, Mười Lăm đã thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND phân công, gồm: dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình ra các kỳ họp, Ban Pháp chế đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá tình hình những vấn đề dư luận quan tâm; thực hiện khảo sát nắm tình hình ở cơ sở và xem xét các báo cáo kết quả công tác 6 tháng, cả năm của các cơ quan chức năng liên quan (UBND huyện, Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự huyện...) cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã thông qua cuộc họp của UBND huyện. Ngoài ra, các thành viên của Ban tham gia tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri để có cơ sở tham gia ý kiến góp ý cho các báo cáo thẩm tra.

Qua công tác thẩm tra, Ban pháp chế đã chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân; công tác xét xử của Tòa án nhân dân; Chi cục thi hành án dân sự huyện; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật... Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp để thực hiện trong thời gian đến. Đồng thời, qua thẩm tra các tờ trình và dự thảo các nghị quyết đã giúp HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện xem xét, đánh giá về căn cứ pháp lý, sự cần thiết, sự phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND huyện trình ra các kỳ họp trong năm 2023.

## **2. Hoạt động giám sát, khảo sát**

Trong năm 2023, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức thực hiện được 02 đợt giám sát chuyên đề “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở”; “Công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện và công tác thi hành án dân sự” trên địa bàn huyện.

Việc xây dựng các quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát được chuẩn bị chu đáo và được gửi đến các cơ quan chịu sự giám sát theo đúng quy định. Chương trình, nội dung giám sát được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, có sự kết hợp giữa giám sát trực tiếp, giám sát qua báo cáo và khảo sát thực tế.

Qua giám sát đã nêu bật những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của hạn chế. Đồng thời, có các kiến nghị đến các cấp, các cơ quan liên quan và các xã. Sau giám sát, Ban đã tham mưu cho Thường Trực HĐND huyện chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giám sát báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị. Qua theo dõi, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban.

---

*tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tại kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề): Thẩm tra 02 tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa V đối với Ông Nguyễn Mười; Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa V đối với Ông Nguyễn Đình Hồng. Tại kỳ họp thứ Mười Hai: Thẩm tra 01 tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa V đối với Ông Trần Xuân Hiệp. Tại kỳ họp thứ Mười Bốn: Thẩm tra 01 tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện về phương án phân cấp nguồn thu và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Ia Pa.*

Ngoài ra, lãnh đạo của Ban tích cực tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện trong năm 2023.

Đề xuất nội dung giám sát, khảo sát cho năm 2024.

### **3. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân**

Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã nghiêm túc thực hiện. Tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười Hai HĐND huyện và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười Lăm HĐND huyện đúng quy định.

Thông qua việc tiếp xúc cử tri, giúp đại biểu HĐND các cấp nắm bắt kịp thời tình hình dư luận quan tâm, tâm tư, nguyện vọng của người dân; có ý kiến, kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Các thành viên của Ban đã tích cực tham gia tiếp công dân theo Kế hoạch của Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND xã.

### **4. Một số hoạt động khác**

Định kỳ quý, 6 tháng, năm Ban Pháp chế đều tổ chức họp để đánh giá tình hình hoạt động; trên cơ sở những kết quả đạt được và xác định những khó khăn, tồn tại, Ban Pháp chế đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động của HĐND các xã.

Tham gia đầy đủ các buổi họp đầu tuần, họp giao ban Thường trực hàng tháng; các cuộc họp do Huyện ủy tổ chức và các cuộc họp của UBND huyện.

Lãnh đạo Ban tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân huyện theo quy định.

Ngoài ra, các thành viên của Ban thực hiện tốt việc bám sát cơ sở; theo dõi nắm bắt tình hình, tâm tư của bà con cử tri tại các địa phương đã phân công.

## **II. Đánh giá chung**

Trong năm 2023, Ban Pháp chế HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình hoạt động đề ra. Thực hiện các hoạt động giám sát đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch, thẩm quyền, trình tự, thời gian quy định. Qua giám sát, Ban đã có những kiến nghị đối với UBND huyện và các cơ quan tham mưu để khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật tại địa phương, đơn vị. Các kết quả giám sát được báo cáo Thường trực HĐND huyện trước khi trình ra kỳ họp. Công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình ra kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm.

Các thành viên của Ban tham gia tích cực các hoạt động; bám sát cơ sở, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để cùng tham gia ý kiến hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong hoạt động của Ban vẫn còn khó khăn nhất định: Thành viên của Ban Pháp chế chưa dành thời gian nghiên cứu kỹ nội dung giám sát nên tham gia ý kiến chưa nhiều; các cơ quan chịu sự giám sát gửi báo cáo còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị giám sát của Ban.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

1. Trên cơ sở Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện, Ban Pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát, khảo sát năm 2024 theo luật định.

2. Tiếp tục theo dõi việc giải quyết những nội dung mà qua giám sát Ban đã có kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị.

3. Chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của HĐND liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND huyện trong năm 2024 do Thường trực HĐND huyện phân công.

4. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thuộc trách nhiệm của đại biểu; tham gia tiếp công dân theo kế hoạch.

5. Tham gia các phiên họp của Huyện ủy, UBND huyện; các phiên họp hàng tuần, tháng của Thường trực HĐND huyện; Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh và huyện, Thường trực HĐND huyện và xã. Tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và HĐND huyện năm 2024.

6. Tổ chức họp sơ kết quý, 6 tháng, tổng kết năm; đánh giá cán bộ công chức và bình xét thi đua năm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, trình Thường trực HĐND huyện và Kỳ họp thứ Mười Lăm HĐND huyện khóa V./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Ban pháp chế HĐND các xã;
- Lưu.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN**

**KT. TRƯỞNG BAN**

**PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hữu Công**